

THÔN 9 HỮU CUNG

Điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa

NHUNG PHAN

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TĐĐKXDĐSVH) cán bộ và nhân dân thôn 9 Hữu Cung (xã Lộc Ninh, thành phố Đông Hới) đã và đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu trên mọi lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Ông Hồ Công Thắng, Trưởng thôn 9 Hữu Cung hồ hởi nói: Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào TĐĐKXDĐSVH mà thôn 9 Hữu Cung đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. 10 năm liên thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Thôn 9 Hữu Cung là một trong những tập thể tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2000 - 2020.

Thôn 9 Hữu Cung là nơi sinh sống của 231 hộ gia đình với 861 nhân khẩu và chia thành 6 tổ. Để giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, trước hết, cán bộ và nhân dân trong thôn đã xây dựng và tiến hành điều chỉnh bổ sung hương ước nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp của thôn văn hóa, đề cao những chuẩn mực đạo đức, lối sống. Hương ước thôn 9 Hữu Cung được xây dựng phù hợp với tình hình thực

tiễn ở địa phương và gồm có 8 chương, 18 điều quy định những vấn đề như: Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội, quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Xác định phát triển kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, bà Lê Thị Hoài, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: Thôn 9 Hữu Cung có 80% số hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, Ban Công tác Mặt trận thôn đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát triển mô hình kinh tế, ứng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đa dạng hóa ngành nghề, sử dụng các nguồn vốn vay hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá, giàu trong thôn ngày càng tăng. Hiện nay, thôn 9 Hữu Cung chỉ còn 1 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,31%; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.

10 năm qua, người dân trong thôn đã thực hiện tốt nếp sống văn minh; việc hiếu, việc hỷ trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các gia đình khi tổ chức tang lễ đã dùng băng nhạc hiếu trang nghiêm, tiết kiệm, không rải tiền vàng mã trên đường đưa tang. Đặc biệt, tình hình an

ninh trật tự ổn định, ý thức tham gia bảo vệ an ninh khu dân cư của người dân được nâng cao. Trong thôn không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có người sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Ngoài ra, công tác khuyến học, khuyến tài được người dân quan tâm, đẩy mạnh. Nhờ vậy số học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng lên. Đề động viên, khích lệ phong trào học tập của con em trong thôn, các chi hội đã phối hợp tổ chức khen thưởng, tặng quà cho các em học sinh giỏi, các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên học tập với số tiền gần 10 triệu đồng/năm.

Có thể khẳng định rằng bộ mặt nông thôn mới và cuộc sống của người dân thôn 9 Hữu Cung đã có nhiều thay đổi, hiện hữu rõ nét trong từng ngôi nhà, từng con đường, ngõ xóm. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa và có điện chiếu sáng. Đồng thời để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân thì các thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn 9 Hữu Cung đã được đầu tư xây dựng quy mô, đồng bộ. Nhà văn hóa thôn 9 Hữu Cung được xây dựng trên khuôn viên rộng rãi, thôn có 3 sân bóng chuyên.

Cùng với đó, các câu lạc bộ thể thao như bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông hay các tổ văn nghệ đã thu hút nhiều người dân tham gia. Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 18/11 hàng năm, thôn 9 Hữu Cung lại tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như biểu diễn văn nghệ, thi đấu giải bóng chuyền, tổ chức các trò chơi dân gian và đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa, hiện thôn 9 Hữu Cung có 27 gia đình chính sách, 29 thương bệnh binh và 4 nạn nhân chất độc da cam. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ và nhân dân thôn 9 Hữu Cung đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày

Thương binh liệt sĩ, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thôn đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Hơn nữa, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thôn 9 Hữu Cung đã thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam. Đơn cử như hưởng ứng lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp ủng hộ hơn 10 triệu đồng; hay trong đợt lũ lịch sử ở Quảng Bình vừa qua, người dân thôn 9 Hữu Cung đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Ninh đã tổ chức nấu ăn, gói bánh chưng cho bà con vùng lũ. Mặc dù những món quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện được

sự yêu thương, sẻ chia của người dân thôn 9 Hữu Cung đối với người dân Quảng Bình nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Bên cạnh đó, xác định công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn là một trong những nội dung của phong trào TĐĐKXDĐSVH, những năm qua, người dân thôn 9 Hữu Cung đã cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường gắn với giữ vững những thành quả trong xây dựng nông thôn mới. Các hộ gia đình đã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh chung, không có tình trạng vứt rác bừa bãi, đường làng ngõ được phong quang sạch đẹp. Các tuyến đường tự quản của Chi hội Cựu Chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Cựu Thanh niên xung phong và các tuyến đường hoa đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng. Ngoài ra, định kỳ mỗi tháng 1 lần, toàn dân trong thôn 9 Hữu Cung lại ra quân dọn dẹp vệ sinh ở tất cả các tuyến đường, các công trình công cộng trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang đến nhiều đổi thay cho mảnh đất, con người thôn 9 Hữu Cung. Qua phong trào đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo động lực để người dân tích cực thi đua sản xuất, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ■

N.P



Các tuyến đường hoa ở thôn 9 Hữu Cung đã góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp Ảnh: N.P